



ข่าวสาร ทคบร.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561



มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University



ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

"การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนี้เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510



มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสิบลาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคมและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า "มอดินแดง" บนพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่ มีคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตจำนวน 25 คณะ วิชา นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย ศูนย์ สถาบัน สำนัก ให้บริการวิชาการและบริการชุมชน มีที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์บริการ สหกรณ์ ร้านค้า หอพัก บ้านพัก แฟลต เรือรับรอง ธนาคาร โรงเรียน และสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชนทั่วไปอย่างครบครัน



ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุนพมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึงคุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่

วิทยา คือ ความรู้ดี

จริยา คือ ความประพฤติดี

ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนรู้ และคิดดี

ต้นไม้อประจำมหาวิทยาลัย



ต้นกาลพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

สำนักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0-4320-2420, 08-1768-9618

โทรสาร 0-4320-2421

e-mail : graduate@kku.ac.th

www.gs.kku.ac.th

www.facebook.com/graduateschoolkku

ปณิธานและปรัชญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่ก่อปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

สีประจำมหาวิทยาลัย



สีดินแดง มีความหมายโยงไปถึงลักษณะและภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตน์ศิลป์

กองบรรณาธิการ

นางสาวนวพร หนูเส็ง

นางสาวศิตติธิดา สโมสร

ออกแบบ

นางสาวศิตติธิดา สโมสร

สรุปการประชุมวิชาการครั้งแรกของ ทคปร. เรื่องการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธาน ทคปร.



เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุม คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ โรงแรม Peach Blossom Resort หาดกระแสม จ.ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรกใน นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง ทคปร. ขึ้นในปี พ.ศ.2539 การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ในยุคที่มหาวิทยาลัยกำลังเข้าสู่ภาวะ Disruptive Technologies ที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงมากมาย ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกจำนวนถึง 90 ท่านจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ทคปร. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. The Graduate Study in the Era of Disruptive Technologies
2. การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
3. การบริหารจัดการทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทุนวิจัย
4. แนวทางการตลาดและการรับนักศึกษา

5. แนวการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการรับนักศึกษาต่างชาติ

6. การบริหารจัดการงบประมาณด้านบัณฑิตศึกษา

ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับบัณฑิตศึกษาในยุคของ Disruptive Technologies นั้น ที่ประชุมลงความเห็นว่าควรแจ้งให้ทุกคนหรือเดือนทุกคนในคณะให้ตระหนักและทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่จะมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ ไม่ว่าจะเป็ความสำคัญของใบปริญญาจะมีบทบาทลดลง การศึกษาจะอยู่นอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น การเรียนการสอนจะเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และสังคมมากกว่าเจ้าของหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเน้น Non-Degree สำหรับทุกอายุ และเรียน Online แล้วค่อยมามหาวิทยาลัยเพื่อเทียบ Credit และขอรับปริญญา หากมหาวิทยาลัยใดไม่มีการปรับเปลี่ยนจะอยู่ได้ไม่นาน ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน และคาดการณ์ว่าจะมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งปิดตัวเองภายใน 8-10 ปี นอกจากนี้การมีหลักสูตรที่เป็น Multidiscipline จะช่วยให้ได้เปรียบและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากกว่าหลักสูตรแบบสาขาเดียว

นอกจากประเด็นนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่อง การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ซึ่งสรุปได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

1.1 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีระบบต่างกัน แต่พอจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ แบบแรกคือ แบบรวมศูนย์การตัดสินใจ หรือการพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติต่างๆ อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนแบบที่สองจะขึ้นอยู่กับคณะต้นสังกัด บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือออกคำสั่ง

1.2 บางมหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษาโดยมีผู้ช่วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่แทน อาจทำให้กำกับดูแลไม่ทั่วถึง เพราะผู้ช่วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภารกิจอย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยมีการยุบบัณฑิตวิทยาลัยไปหลายปีและก็กลับมาปรับให้มีบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง หนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัยอาจเพราะจำนวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาน้อยเกินไป

2. การบริหารจัดการทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทุนวิจัยและงบประมาณด้านบัณฑิตศึกษา

2.1 มหาวิทยาลัยส่วนมากจะใช้เงินรายได้ในการให้ทุนบัณฑิตศึกษา และงานวิจัย ในกรณีที่มีงบประมาณแผ่นดินก็จะมีจำนวนน้อยมาก และจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องหาเพิ่มจากแหล่งอื่น

2.2 งบประมาณเงินรายได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ในการให้ทุนนอกจากจะมาจากเงินรายได้แล้ว ยังมาจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ทุน คปก. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทุนอื่นๆ นอกจากนั้นบางมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย หรือฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย การนำตัวเลขผลงานของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้มหาวิทยาลัยให้บสนับสนุนบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

2.3 แต่ละมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเงินรายได้ในการสนับสนุนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงินรายได้ของหน่วยงาน และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย งบประมาณในแต่ละปี ที่ให้การสนับสนุนด้านบัณฑิตศึกษาจะแตกต่างกันตั้งแต่ 100,000 – 300,000,000 ล้านบาทต่อปี



3. แนวทางการตลาดและการรับนักศึกษา

ส่วนใหญ่จะพิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาที่ลดลงแต่ผู้เขียนขอเสนอภาพสรุปที่ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้สรุปไว้ดีมาก และขอยกมาเป็นข้อสรุปดังนี้

3.1 Identify Customer and Customer Need ซึ่งจะ เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในปัจจุบัน

3.2 Customize Product to the Need of Customer

3.3 Set Up Supporting System for the Mission
กลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปต้องคำนึงถึง ลูกค้าต่อไปนี้

- ลูกค้าทั่วไป
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผู้ทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรืออบรมเพิ่มเติมในทักษะที่ยังขาด
- กลุ่มผู้เกษียณอายุ ที่ต้องการด้านสุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดี
- ลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้อง Focus ว่าจะไปประเทศ ไหน เพราะเหตุใด



4. แนวการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และ การรับนักศึกษาต่างชาติ

เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งอีกทางหนึ่งในการพัฒนา และก้าวสู่การได้รับการยอมรับจากนานาชาติ หรือระดับโลก แต่สถาบันจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแตกต่างกัน มักจะเป็นในรูปแบบการทำงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือการทำหลักสูตรร่วมกัน เช่น Joint Degree หรือ Dual Degree อีกประเด็นที่ประชุมนำมาพิจารณาคือ การที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ASEAN หรือ เอเชียใต้ หลายประเทศ ยังไม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เหมือนที่เกิดในประเทศไทย การรับนักศึกษาต่างชาติ จึงเป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญในการหาลูกค้าบัณฑิตศึกษา เนื่องจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาศักดิ์ศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญ ที่ประชุมได้นำเสนอ การจัดทำ Active Recruitment Program ที่ดำเนินการมาในหลายสถาบันและประสบความสำเร็จด้วยดี เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ได้เริ่มดำเนินการมาพอสมควร



โดยสรุปภาพรวมของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นประโยชน์มากต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสถาบันสมาชิก ทศปร. ที่สามารถจะเอาองค์ความรู้จากอีกสถาบันไปใช้ในสถาบันตนเอง เพื่อให้บัณฑิตศึกษายังคงอยู่รอดได้ในยุค Disruptive Technologies นี้ และสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ทศปร.จะเป็น Consortium ที่สำคัญที่จะช่วยนำพาให้ทุกสถาบันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้



บรรยากาศ การประชุมวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Peach Blossom Resort หาดกระแwn จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานการประชุมสามัญ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)

ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานการจัดประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 2/2561 และเรียนเชิญ ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิกที่ประชุม ทคปร. และ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธาน ทคปร. ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคปร.ครั้งที่ 2/2561 และเปิดการประชุมสามัญ ทคปร.ครั้งที่ 2/2561 พร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแนะนำตัว แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานบัญชีอุดหนุน ทคปร. ระหว่างเดือนมกราคม 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561

ประธานที่ประชุม ทคปร. รายงานสรุปบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ระหว่างเดือนมกราคม 2560–เดือนพฤษภาคม 2561 มียอดเงินคงเหลือสุทธิ 323,602.81 บาท

1.2 รายงานการตรวจบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560–11 พฤษภาคม 2561

ประธานที่ประชุม ทคปร. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 – 11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมและประธานที่ประชุม ทคปร. ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยขออนุญาตจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 5,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการต่อไป

1.3 ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561

ประธานที่ประชุม ทคปร. รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมโดยได้นำข่าวสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ทคปร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเชิญชวนให้สมาชิกส่งข่าวหรือข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ข่าวสาร ทคปร.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุม ทคปร. เสนอรายงานการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมเสนอปรับแก้ไข หน้าที 1 บรรทัดที่ ลำดับที่ 14 จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี แก้ไขเป็น รองอธิการบดี หน้าที 2 ผู้ไม่มาประชุม ลำดับที่ 9 ให้เพิ่มรายการเป็น “9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หน้าที 3 ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 4 ให้ตัดคำว่า “ศึกษาดูงาน” ออก

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง i-Thesis

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการดำเนินการใช้งาน i-Thesis มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยสมาชิกได้แจ้งข้อดี ข้อเสีย หรือปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกที่กำลังดำเนินการและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

- 1) ได้มีการพัฒนาระบบในระยะที่ 3 แล้ว
- 2) ระบบ Cloud Server ของ สกอ. ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 3) สถาบันที่ได้ดำเนินการใช้ระบบแล้ว ได้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจและใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดวางแผนอบรมทุกเดือน
- 4) ในหน้าที่มีลายเซ็นคณบดี ที่จะต้องมีการลงนาม จะต้องให้ดำเนินการอย่างไรในระบบ
- 5) การเลือกชื่อคณบดีในระบบ ให้ดำเนินการแก้ไขเองได้เลยหรือไม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อคณบดี
- 6) การเชื่อมต่อระบบ Unicast กับระบบ i-Thesis ให้สามารถดำเนินการเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติได้หรือไม่ หรือจะต้องมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานในระบบ
- 7) ค่าดำเนินการในการดูแลระบบ ควรเสนอให้คิดเป็นราคากลาง และให้จ่ายเป็นราคากลางทุกสถาบันได้หรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ สำหรับประเด็นในข้อ 4 – 5 รศ.ดร.ปานใจ ธารัทศนวงศ์ รับไว้จะประสานงานให้กับบริษัทที่พัฒนาระบบ สำหรับประเด็นในข้อ 6-7 ประธานที่ประชุม รับไว้จะประสานงานให้และให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมครั้งถัดไป

3.2 ฐานข้อมูลการตลาดในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

จากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอรายละเอียดของไฟล์องค์ประกอบที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูล พร้อมทั้งรายละเอียดของฟิลดในแต่ละไฟล์นั้น ได้มีบางสถาบันส่งข้อมูลมาแล้ว แต่เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมามีความแตกต่างกันฟิลด์ของแต่ละไฟล์ สำหรับสถาบันที่เหลือขอให้ส่งมาเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้โปรแกรมเมอร์จัดการนำข้อมูลลงในระบบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหนังสือขอข้อมูลอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งไฟล์ตัวอย่างที่ต้องการให้ทุกสถาบันเติมข้อมูล และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมฐานข้อมูลความต้องการของการตลาด ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับสิทธิ์การเข้าไปใช้และดูข้อมูล ให้กำหนด User Account ให้กับคณบดี และรองคณบดี ด้วย

3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและเจรจาต่อรองราคา การบอกรับสมาชิก ฐานข้อมูล Science Direct

จากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ประชุมฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการต่อรอง ให้มีอำนาจและความสามารถในการต่อรองสูงโดยใช้ข้อมูลจากจำนวน download และ วารสารที่บอกรับในแต่ละมหาวิทยาลัย คณะทำงานได้ประชุมศึกษาริเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและเจรจาต่อรองราคาการบอกรับสมาชิก ฐานข้อมูล Science Direct ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มีมติให้ ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Subject Collections ที่ต้องการโดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีสัดส่วนจำนวนผลงานวิจัย (Publications) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ต่อจำนวนครั้งของการ download full-text (Number of Usage) สูงสุด 10 อันดับแรก จากจำนวนทั้งสิ้น 23 สาขาวิชา และเสนอให้ตัวแทนของบริษัท Elsevier ประเมินราคาใหม่ โดยเลือกวารสารทั้งหมดที่อยู่ในสาขาวิชา 1) Agricultural and Biological Science 2) Engineering (หรือ Biochemistry, Genetics and Molecular Biology) 3) Social Science และเพิ่มเติมวารสารในจำนวนที่เหมาะสมกับงบประมาณจากสาขา Health Science ซึ่งเป็นสาขาที่มีจำนวนผลงานวิจัย (Publications) ต่อจำนวน Usage สูงสุดด้วย จากนั้นบริษัทให้ทางบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการผ่านทางอีเมล โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) ที่ชัดเจน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จะดำเนินการต่อรองและแจ้งผลให้ทางบริษัททราบต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะทำงานดำเนินการต่อไป

3.4 Student Barometer

จากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สรุปจำนวนตัวอย่างที่แต่ละ มหาวิทยาลัยต้องการทำ Student Barometer จำนวน 12 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 52,400 ตัวอย่าง และที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเจรจาทำสัญญา 1 ปี ราคาต่อหน่วย 95 เซ็นต์ แต่ถ้ามีสถาบันใดที่จะเพิ่มหรือลดจำนวน ให้คิดคูณราคาต่อหน่วยและให้แปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทยด้วย ประธานที่ประชุมได้แจ้ง

ผลการติดต่อประสานงานกับผู้แทนบริษัท ยินยอมในราคา 95 เซ็นต์ และแปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทย โดยบริษัท พร้อมที่จะทำระบบในแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน และส่งผลวิเคราะห์ให้สถาบันที่เข้าร่วม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบและเสนอให้ทำสัญญาเหมือนกัน แต่เปลี่ยนชื่อสถาบันและจำนวนเงินตามจำนวนของแบบสอบถาม

3.5 รายงานการประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา สคบท. และ ทคปร.

จากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 2 เครือข่าย สคบท. กับ ทคปร. โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุม กำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบในประเด็นที่เสนอแนะตามรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

จากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทำ Work Shop ในประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินการ 1) เชิญผู้มีอำนาจผู้บริหารในระดับสูงในดำเนินนโยบายมาร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย หรือสิงคโปร์ มาร่วมบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3) กลุ่มสายสนับสนุนจัด KM ในด้านของการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยกำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต ให้เชิญมหาวิทยาลัยทักษิณ ช่วยจัดทีมงานในการจัดงานในครั้งนี้ และเสนอแนะให้เชิญสมาชิก สคบท. มาร่วมงาน โดยให้มีการชำระค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก จากต้นสังกัด

ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องอื่นๆ

5.1 การเลือกประธาน ทคปร.

ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยวาระของประธานที่ประชุม ทคปร. จะครบกำหนดวาระในเดือนธันวาคม 2561 จึงเสนอแนะให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุม ทคปร. ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.2 การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 3/2561

ประธานแจ้งที่ประชุม การจัดประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 3/2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม จึงได้กำหนดเป็นวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2561 โดยให้แจ้งวันและเวลาในการประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดการประชุม



**ตารางกำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคปร.
และตารางเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ประจำปี 2560-2561**

ปี พ.ศ.	ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ประชุมสามัญ ทคปร.	ครั้งที่	วัน เดือน ปี	จัดประชุม เสนอผลงานวิจัย
2561	1	2 ก.พ. 2561	ม.ทักษิณ	-	-	-
	2	17 พ.ค. 2561	ม.แม่โจ้	46	17-18 พ.ค. 2561	ม.แม่โจ้ (ทคปร.)
	3	2 พ.ย. 2561	ม.ขอนแก่น	47	6-7 ธ.ค. 2561	มรภ.มหาสารคาม
	4	21 ธ.ค. 2561	ม.มหิดล	-	-	-

ภาพกิจกรรม

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)
ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)



คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทคปร.)
ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน



ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธาน ทคปร. รับ-มอบ ของที่ระลึก จาก ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรยากาศการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

